

การบริหารงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
ระดับสถานีตำรวจ : ศึกษากรณีกองบัญชาการตำรวจนครบาล
ADMINISTRATION OF THE COMMISSION OF OVERSEEING AND
FOLLOWING-UP POLICE ADMINISTRATION: A CASE STUDY OF
METROPOLITAN POLICE BUREAU

ร้อยตำรวจเอก จตุพร พลภักดิ์
POL.CAPT.CHATUPORN PONPAKDEE

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2552
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากบุคคลต่างๆที่ได้ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และ สนับสนุนในด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลต่างๆ

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยา ยิ้มวิไล ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ และในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้เสียสละเวลา และแนวทาง ตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ ตรวจสอบแก้ไข จนทำให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สมทรง สิตลาชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาการพยาบาล ที่ได้กรุณาอนุเคราะห์ในทุกๆเรื่องแก่ผู้วิจัยตลอดมา

ขอกราบขอบพระคุณ พันเอก ประสงค์ ชิงชัย อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และ เลขานุการหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้เสียสละเวลาตรวจสอบ ตรวจสอบแก้ไข ให้คำแนะนำในการจัดทำ และ ติดตามสอบถามให้คำปรึกษาด้วยความห่วงใยมาโดยตลอดระยะเวลาการศึกษาค้นคว้า

คณาจารย์ทุกท่านของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างดี มาโดยตลอด

พี่วิบูลย์ แซ่จุง ที่คอยให้คำปรึกษาในการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล ในการนำเสนอผลการวิจัย และคอยให้คำปรึกษามาโดยตลอด และเพื่อนร่วมรุ่นทุกคน ที่คอยดูแล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้ ให้คำปรึกษา และ ดูแลเรื่องเอกสารการเรียนแก่ผู้วิจัยมาตั้งแต่เริ่มการศึกษา

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณนายอุทิศ พลภักดี และนางสุจิตต์ พลภักดี บิดามารดา ของผู้วิจัย และ พลตำรวจตรี ฉันทวิทย์ รามสูต ผู้บังคับบัญชาของผู้วิจัย ที่ได้สนับสนุน ให้ ข้อเสนอแนะ และให้โอกาสผู้วิจัยในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ขอขอบคุณนางอชิรญา พลภักดี ที่ช่วยเหลือในการค้นคว้าเอกสารประกอบการวิจัย และคอยให้กำลังใจผู้วิจัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จในครั้งนี้

ขอขอบคุณ คาบตำรวจทัพบกไทย สุทธิโรจน์ รวมทั้งขอขอบพระคุณข้าราชการ ตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณความดีทั้งหมด ให้กับ คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้มีพระคุณทุกท่าน และ ครอบครัวของข้าพเจ้า

หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้ ณ โอกาสนี้

ร.ต.อ.จตุพร พลภักดิ์